

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมภายใน กิจกรรมการบริหารด้านการศึกษา ด้านสถานที่ ต้องโปร่งใส สะอาด น่าเรียน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก จัดพื้นที่ให้น่าเรียน มีมุมประสบการณ์สำหรับเด็กพร้อมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ ควรทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง -จัดกิจกรรม ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อย่างน้อยครั้งละ ๑ สัปดาห์</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุม - จัดกิจกรรม ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อย่างน้อยครั้งละ ๑ สัปดาห์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน อบต.มาช่วยในการบริการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับทางหมู่บ้านในแต่ละเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.เป็นระยะให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของ อบต.อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผลจากรายงานบันทึกควบคุมงาน โดยกำหนดให้คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของส่วนการศึกษาฯ แล้วรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เพื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จะรายงานในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือนตามคำสั่งที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/ส่วน แล้วเสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ภายใน ๔ วัน ก่อนสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลความ</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u> <u>ส่วนการศึกษา</u> ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองการศึกษาที่ ๓๒๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน อบต.โคกจาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p><u>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน</u> ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พบความเสี่ยงในภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่ กิจกรรม คือ</p> <p>๑.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา - มีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจสอบประจำปี -กิจกรรมด้านความปลอดภัย</p>

คืบหน้าแจ้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานต่อไป	
---	--

สรุปผลการประเมิน

ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน จัดทำการวางระบบควบคุมภายใน ตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งในการจัดทำมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานไม่สร้างความเสียหายต่อองค์กร เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร

ชื่อผู้รายงาน สุพรรณ ช่างถม
(นายสุพรรณ ช่างถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔